



มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่

เหนือสุดยอดในสยาม

ชายแดนสามแผ่นดิน

ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา

ปีที่ 37 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2550

สัมภาษณ์ เชียงใหม่

โดย...ปากกากล้าและทีมข่าวเชียงใหม่

ใครที่อยากประสบความสำเร็จ ต้องทำให้ผู้อื่นสำเร็จด้วย (ขงจื้อ)...
สัมภาษณ์ ยังคงทำหน้าที่รายงานข่าวคราวความเคลื่อนไหวของคน และสถานการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่...เหมือนเดิม...
...เริ่มต้นสัมภาษณ์เชียงใหม่ฉบับนี้ ด้วยเรื่องของความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีย้อนหลังกับ **ผกามาศ เวียร่า** บิ๊กบอส ดิวตี้ฟรีห้ายี่เหล็ก ดิวตี้ฟรีเกาะดอนชาว ที่เล็งเห็นโอกาสในเรื่องของการทำธุรกิจการท่องเที่ยว เปิดตัวเรือนำเที่ยวหรรษาไว้บริการนักท่องเที่ยวในแม่น้ำโขงไปเมื่อตอนปลายปี เสียชีวิตที่ปากกากล้าไม่มีโอกาสได้ไปล่องเรือในเที่ยวปฐมฤกษ์ เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ อย่างไรก็ตามขอแสดงความยินดี และขอให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ...เองๆทั้งปีนะเจ้า...
...งานนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงเกี่ยวกับชายแดนทั้งหลายพร้อมหน้า ไม่ยกตั้งแต่ นาย **ชูศักดิ์ ปันนัท** นายอำเภอแม่สาย **สมหวัง รุ่งตระกูลชัย** นายอำเภอเชียงแสน **พรดิษฐ์ สินสวัสดิ์** นายด่านศุลกากรเชียงแสน **ชูชัย อุดมโภชน** นายด่านศุลกากรแม่สาย **พ.ต.อ.เจษฎา โยสุน** ผกก.ตม.แม่สาย **พ.ต.ต.อุดม สุวรรณเลข** สว.ตม.เชียงแสน เป็นอาทิ ร่วมกับนักธุรกิจและแขกเหรื่อมากมาย...
...ยังไม่พ้นเรื่องของเศรษฐกิจ ปลายสัปดาห์ก่อนคณะสมาคมไม้เดินรถลจิสติกส์แห่งมณฑลยูนนาน เดินทางมาเป็นแขกของหอการค้าจังหวัด

เชียงใหม่ **พัฒนา สิทธิสมบัติ** ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งโต๊ะหารือทำ MOU เกี่ยวกับความร่วมมือพัฒนาระบบลอจิสติกส์ระหว่างมณฑลยูนนานกับภาคเหนือของไทย...
...แต่ที่ต้องเรียกว่าเสื่อปิ่นโวลตุๆ เห็นจะไม่พ้น สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดหลักสูตรใหม่ MBA : IN LOGISTICS AND SUPPLYCHAIN MANAGEMENT นัยว่าเพื่อสนองความต้องการองค์ความรู้การบริหารจัดการธุรกิจเกี่ยวกับระบบลอจิสติกส์ เชื่อว่านักธุรกิจรุ่นใหม่จะให้ความสนใจหลักสูตรนี้อย่างมากมาย เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ และเป็นเรื่องที่กำลังฮอตฮิตในโลกรธุรกิจยุคปัจจุบัน...
...วกกลับไปเที่ยวดวงสิกกาก **พ.ต.อ.จรัญ เรืองธรรม** ผกก.สภ.อ.แม่สาย ออกอาการอุนขาด หลังผู้ต้องหาในคดียาบ้า 14,000 เม็ด ออกลี้ลาหัวหมอว่าไม่เกี่ยวข้องกับใครที่คิดว่า ผกก. **จรัญ เรืองธรรม** เป็นผู้ใหญ่ใจดี ถ้าอยู่ในเหตุการณ์จะรู้ได้อย่างชัดเจนว่า ในความอ่อนกก็มี ความแข็งแกร่งอยู่ในที่...
...แต่ที่เอือกเย็นและนิ่งๆ ไม่เปลี่ยนเห็นที่จะไม่หัน **พ.ต.ท.สุนทร จันทรวงกูร** รอง ผกก.สส.มือขวาของ **ผกก.จรัญ** ต้องตู่กันยาวๆ ว่าคดีนี้จะมีผลสรุปอย่างไร...
...เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวใหญ่โตกรณี นักท่องเที่ยวชาวพม่าที่เดินทางไปงานที่ขสวนโลกแล้วถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจับกุมได้ทั้งหมด งานนี้มีเสียงนินทาภาเลเหมือนเทแกลบกระที่มว่าผลประโยชน์ไม่ลงตัว ช่างสาธาชนกันพญาแพวกผลกผลาญ...
...อยากให้ติดตามเรื่องนี้ยาวๆ เพราะทหาร ฉก.ม.3 ภายใต้การนำของ **พ.อ.สมพงษ์ แจ็งจาร์ล** ผบ.ฉก.ม.3 กำลังจับตาเรื่อง ขบวนการค้าแรงงานต่างด้าว อย่างไม่กระหิรบตา เพราะจริงๆ แล้วขบวนการค้ามนุษย์มีเครือข่ายโยงโยนากลัว้มาก... ขอบอก...
...พบกันใหม่วันพุธหน้าครับ.